

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và chỉ đạo tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, các cấp chính quyền thành phố, quận-huyện, phường-xã đã liên tục thực hiện công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại đạt được kết quả đáng kể, góp phần bảo vệ sản xuất và ổn định thị trường thành phố.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức. Một số vụ buôn lậu, gian lận thương mại lớn đã bị phát hiện. Bọn tội phạm ngoài xã hội đã móc nối với một số cán bộ suy thoái trong một số cơ quan chức năng Nhà nước và một số tổ chức kinh tế để hình thành những đường dây buôn lậu có tổ chức, lũng đoạn thị trường, gây tác hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí trung tâm kinh tế của cả nước và cũng là nơi mà phần lớn bọn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn trá hình, xảo quyệt để làm nơi xuất phát và địa bàn tiêu thụ phần lớn lượng hàng nhập lậu, gian lận thương mại này, vì vậy nếu làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố sẽ có tác động tích cực chung cho cả nước.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 85/CP-m ngày 11/7/1997 của Chính phủ, Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm như sau:

1. Phát huy truyền thống của nhân dân thành phố trong việc chống tệ nạn đốt pháo nổ vừa qua để đẩy mạnh phong trào chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố.

Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm hướng dẫn báo chí, Đài phát thanh, Đài truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền vận động rộng rãi để nhân dân tham gia tích cực vào công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vai trò của nhân dân sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công trong cuộc đấu tranh này. Cần tăng

cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát hiện của nhân dân cho chính quyền và lực lượng trực tiếp chống buôn lậu.

Báo chí cũng cần lên án mạnh mẽ, phối hợp với đoàn thể, chính quyền kịp thời phát hiện các hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại để có các biện pháp đấu tranh thích hợp, có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị chức năng phải phối hợp chặt chẽ với nhau, kết hợp với các đoàn thể xây dựng các lực lượng nòng cốt trên địa bàn dân cư nhằm phát hiện kịp thời các hành vi buôn lậu. Các cơ quan chống buôn lậu cần công bố địa chỉ, số điện thoại cho nhân dân biết để liên hệ và giữ bí mật tuyệt đối cho người phát hiện, phải xem đây là nguyên tắc, là kỷ luật nghiệp vụ của ngành.

2. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại phải được tiến hành đồng bộ, có trọng điểm, kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm để công việc triển khai được liên tục, đạt hiệu quả.

Các cơ quan chức năng: Sở Thương mại, Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Cục Thuế thành phố, Bộ đội biên phòng thành phố có kế hoạch triển khai trong nội bộ ngành các biện pháp thực hiện Nghị quyết 85/CP-m và Chỉ thị 853 của Chính phủ.

Phải tập trung sức phá các đường dây buôn lậu, các kho chứa hàng trái phép, các phương tiện vận chuyển có qui mô lớn. Đánh phải tập trung, có trọng điểm, có trinh sát và nắm chắc là có hàng lậu, không kiểm tra tràn lan gây ách tắc lưu thông, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của những người làm ăn chân chính.

Chú ý phối hợp lực lượng chống buôn lậu với các tỉnh giáp biển, giáp biên giới như Long An, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Giao trách nhiệm cho:

- Công an thành phố chủ trì phối hợp Sở Thương mại, Chi cục Quản lý thị trường thành phố, Hải quan thành phố, Cục Thuế thành phố, Lực lượng biên phòng bố trí lực lượng trinh sát kiểm tra, lập phương án đánh bọn đầu số buôn lậu, gian lận thương mại.

- Sở Thương mại phối hợp Sở Nhà đất trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch chấn chỉnh hoạt động kinh doanh kho tàng, bến bãi trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm việc sử dụng kho, bến bãi, nhà ở làm kho chứa hàng hóa trái phép.

Phải quản lý chặt chẽ hệ thống kho tàng trên địa bàn thành phố.

- Cục Hải quan thành phố chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra lượng hàng hóa nhập về qua các cửa khẩu của thành phố và xử lý nghiêm khắc các vi phạm theo quy định.

Cần phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất, nghiệp vụ của lực lượng cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm hóa.

- Sở Tài chính chuẩn bị văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 80/1997/TT-BTC ngày 7/11/1997 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu, chế độ khen thưởng cho người có công phát hiện và lực lượng kiểm tra trình Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành.

4. Tăng cường công tác đấu tranh xây dựng củng cố, kiện toàn nội bộ, rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ trực tiếp làm công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Lãnh đạo của đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vi phạm xảy ra liên quan đến đơn vị, phải thường xuyên kiểm tra các hiện tượng bất thường xảy ra tại đơn vị. Nếu cán bộ chiến sĩ vi phạm thì người chỉ huy trực tiếp phải bị kiểm điểm, kỷ luật liên đới.

5. Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp làm kinh tế Đảng, doanh nghiệp làm kinh tế trong ngành Công an, Quân đội đóng trên địa bàn thành phố phải rà soát lại đội ngũ cán bộ công nhân viên của đơn vị và tự kiểm tra lại hoạt động của đơn vị tránh tình trạng vì lợi ích cục bộ của doanh nghiệp mà tiếp tay cho bọn buôn lậu, gian lận thương mại.

Các ngành, các quận-huyện có kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ giao ban kiểm tra tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí